



ยุ่นรวบ 7หญิงไทย ชนไอซ์เข้าประเทศ

รวม.ยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด หากประชาชนท่านใดพบเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

“ป.ป.ส.”เผยมีหญิงไทย 7 คน ถูกจับในสนามบินฟูกูโอกะประเทศญี่ปุ่น หลังแอบซุกยาไอซ์ชนิดแท่งเข้าประเทศ พงะ!มีคดีลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นรวม 20 คดี จำนวน 37 คน ส่วนใหญ่เป็นหญิงไทย เตือนอย่าหลงเชื่อแก๊งค์ค้ายาข้ามชาติว่านำล้อมเที่ยวฟรี หรือจ้างวานโดยตรง ย้ำทางการญี่ปุ่นเฝ้าระวังเข้มงวดโดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากไทย

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.62 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้เผยแพร่ภาพหญิงไทยที่ถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติด จากภาพจะเห็นว่าซุกยาไอซ์มัดเป็นแท่งกลมๆ พันด้วยสกอตซ์เทปใสหรือถุงยางอนามัย โดยมีการเทียบกับกางเกงชั้นในสตรีหรือผ้าอนามัย พร้อมระบุว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า มีหญิงไทย 7 คน ถูกศุลกากรญี่ปุ่น ประจำท่าอากาศยานฟูกูโอกะ จับกุมในฐานะนำยาเสพติดรวมกว่า 1 กิโลกรัม เข้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ป.ป.ส. ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้รับข้อมูลที่เปิดเผยได้คือ เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำท่าอากาศยานฟูกูโอกะ พบหญิงไทยทั้ง 7 คน มีอายุระหว่าง 20-50 ปี เดินทางเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวแสดงวีซ่าจึงเรียกตรวจค้น และพบยาเสพติดซุกซ่อนมากร่างกายแต่ละคน รวมแล้วเป็นยาเสพติดชนิดไอซ์น้ำหนักกว่า 1 กิโลกรัม

■ ยุ่น

ต่อจากหน้า 1

ภายหลังสอบสวนทั้ง 7 คน ยอมรับว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาเพื่อส่งต่อให้ชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

ด้าน นายนิยม เต็มศรีสุข เลขานุการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมาจากการติดตามข่าวพบว่ามีคนไทยถูกจับคดีลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นรวม 20 คดี จำนวน 37 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเดินทางไปในฐานะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรี ซึ่งเมื่อสอบสวนแล้วพบว่าล้วนถูกชักชวนหรือจ้างวานโดยผู้ค้ายาเสพติดผิวสี ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ทราบว่าขณะนี้ทางการญี่ปุ่นเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้เดินทางจากประเทศไทย และขอให้ระวังตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติไม่ว่าจะโดยการชักชวนไปเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การฝากสิ่งของที่ซุกซ่อนยาเสพติดไป รวมถึงการจ้างวานโดยตรง

สำหรับกรณีที่มีคนไทยถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณี สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการประสานงานทั้งด้านการข่าวและการขยายผลการสืบสวนเพื่อจับผู้บงการอยู่เบื้องหลังทุกกรณี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน